

**TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ ĐẠT THÀNH TÍCH CAO
TRONG NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN
XÃ EA H'ĐING NĂM 2025.**

Sáng ngày 06 tháng 3 năm 2025, hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân xã Ea H'đing, gần 100 vận động viên đã tham gia tranh tài. Sự kiện lần này nhằm chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Thể thao Việt Nam và 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trên địa bàn xã.

Cuộc thi chạy được tổ chức với hai nội dung: Nam chạy cự ly 4km và nữ chạy cự ly 2km. Trường THCS Nguyễn Trường Tộ đã nhiệt tình hưởng ứng với 17 vận động viên tham gia, bao gồm cả giáo viên và học sinh. Dù phải cạnh tranh với nhiều vận động viên trẻ tuổi và đầy năng lượng, nhưng với tinh thần quyết tâm, đoàn kết và ý chí bền bỉ, đội tuyển trường THCS Nguyễn Trường Tộ đã xuất sắc giành được nhiều thành tích ấn tượng.

Đặc biệt, thầy giáo Phan Tư Nghiệm đã xuất sắc giành giải Ba, khẳng định ý chí và sức bền đáng nể của mình. Bên cạnh đó, đội tuyển còn đạt thêm 05 giải Khuyến khích, thuộc về các thầy cô giáo và học sinh gồm: thầy Chu Thanh Tùng, cô Trần Thị Hoàng Yến, cô Nguyễn Thị An, học sinh Y Quốc Niê và học sinh Y Quý Mlô. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực, sự kiên trì cũng như tinh thần thể thao cao thượng của mỗi thành viên. Không có thành viên nào bỏ cuộc, ai cũng chạy hết sức mình để về đến đích và đã chiến thắng chính bản thân mình.

Sự tham gia nhiệt tình của các thầy cô giáo và học sinh trường THCS Nguyễn Trường Tộ không chỉ góp phần vào thành công chung của ngày hội thể thao mà còn khơi dậy tinh thần rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng. Thành tích này sẽ là động lực để các thầy cô giáo và học sinh tiếp tục rèn luyện sức khỏe, duy trì phong trào thể thao và hướng tới những thành tích cao hơn trong tương lai.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân xã Ea H'Đing năm 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Hoạt động này không chỉ nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rèn luyện thể chất mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, đoàn kết và phát triển bền vững.

**Bài viết: Nguyễn Thị An
Ảnh: Nguyễn Thị Minh Quý**



